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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
4.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
5.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตำแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
7.  นายสุปทม  ทองรัตน   ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. 
8.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
9.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.  นางจิรารัตน จิตจักร   ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
11.  นางสุกัลญา โพธ์ิละเดา  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
12.  นางระเบียบ จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
13.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตำแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ รก.ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน 

14.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
15.  นางพูนทรัพย จันทพล   ตำแหนง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
16.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตำแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
17.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
18.  นายบุญกวาง เนตรเสนา  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการทองเท่ียว 
19.  นางสาวนุชนาถ อินทนาศักด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาฝายอำนวยการ 
20.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
21.  นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
22.  นางสาวอัจฉราพร   วิเชียรชัย  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิจัยและประเมินผล 
23.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
24.  นางสาวสรัญธร ไผพุทธ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
25.  นางสาวชุติมา รักษาผล   ตำแหนง  หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี 
26.  นายณรัฐ  ทองจรัส   ตำแหนง  หัวหนาฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
27.  นางสาวนุชนาถ ไกรษร   ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมสาธารณสุข 
28.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง  หัวหนาฝายการประชุม  
29.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
30.  นายณัฐพงศ   พัฒนสระคู  ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
31.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
32.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
33.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
34.  นายชูชัย    ฆารอำไพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
35.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
36.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
37.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
38.  นางสาวอัจฉรียา อรรถประจง  ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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39.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
40.  น.ส.ปยนุช  หนูเสน   ตำแหนง  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
41.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
42.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
43.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
44.  นายยศพล   โคตะวินนท  ตำแหนง  พนักงานขับรถยนต 
45.  นายวินิจ    ยลพันธ   ตำแหนง  พนักงานขับรถยนต 
46.  นายนิพนธ   ปรีจิตร   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
เริม่ประชุม      เวลา  13.30 น.  
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน และทาน
(นายสุนันท โคตะวินนท)  ผูเขารวมประชุม ท่ีเคารพทุกทานคณะน้ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุ มาครบองคประชุมแลว ลำดับตอไปขอกราบเรียนเชิญ ทานเสนีย             
เอกบุตร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจำท่ีบัลลังก และ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไปขอเรียนเชิญครับ 

 
ประธานสภาฯ         เชิญน่ังครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค
(นายเสนีย เอกบตุร)  ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  8  ประจำป  2566  ณ  บัดน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องที่ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ  

1.1  เร่ือง การลาออกของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
กาฬสินธุ  

ดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดย่ืนหนังสือลาออก
ตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 3 ราย ดังน้ี 

1.  นายพลากร  พิมพะนิตย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  อำเภอเมืองกาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 1 โดยการลาออกมีผลต้ังแตวันท่ี 
29 มีนาคม 2566 

2.  นายวรากรณ  ภูอาภรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  อำเภอยางตลาด เขตเลือกต้ังท่ี 3  โดยการลาออกมีผลต้ังแตวันท่ี 1 
เมษายน 2566 

3.  นายสุรพงษ พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
อำเภอกุฉินารายณ เขตเลือกต้ังท่ี 3  โดยการลาออกมีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 
2566 

1.2  ดวยพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2566  มีผลบังคับเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2566     มี
สาระสำคัญเก่ียวกับการใหขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
สภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ สามารถชวยรณรงคหาเสียง
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เลือกต้ังใหกับผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในการ
เลือกต้ังทองถ่ินโดยไมถือวาเปนการกระทำท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับ
เลือกต้ัง เวนแตเปนการดำเนินการโดยมิชอบดวยหนาท่ีและอำนาจอันเปนการกล่ัน
แกลงผูสมัคร โดยยกเลิกความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารท่ี
สำเนาเอกสารแจกใหทานสมาชิกสภาแลวนะครับ 

1.3  เร่ือง ขอแนะนำขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
ดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร 

ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดมีคำส่ังรับโอน 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงสาย
งานผูบริหาร 

นายณัฐพงศ  พัฒนสระคู โอนยายมาจากองคการบริหารสวน 
จังหวัดมหาสารคาม  ใหมาดำรง ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร สังกัด 
สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอแสดงความยินดี 
ดวยนะครับ  

1.4  ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน  กำหนดจัดโครงการขับเคล่ือนงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  ประจำป  2566 ภายใตช่ือ            
งาน “สืบสานงานอนุรักษ โฮมฮัก รักทรัพยากร” ข้ึน ระหวางวันท่ี 18-19 
พฤษภาคม 2566  ณ บริเวณดานหนาอาคารแกนกาลปพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทานสมาชิกทานใดสนใจสงรายช่ือไดท่ีสำนักงาน
เลขานุการสภาฯ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2566 รายละเอียดตามท่ีไดสำเนา   
ใหทานสมาชิกสภาแลวนะครับ 

  1.5  ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภารวมประเพณีสงกรานตในวันท่ี 11 
เมษายน  2566 เวลา 12.00 น. เปนตนไปนะครับ แลวก็เราจะเล่ือนประชุม 
เปนชวงเชานะครับ แจงทานสมาชิกสภาใหทราบ ทุกทานนะครับ  

 
ระเบียบวาระที ่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  7  ประจำป  2566 
    วันอังคาร ที่  28  มีนาคม  2566 

และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   
 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นางสชุาดา  แตงประกอบ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายก  ทานรองนายก ทานหัวหนาสวน
ราชการ  และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉัน นางสุชาดา  แตงประกอบ  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขต อำเภอรองคำ  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภา        
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี  7  ประจำป  2566  วันอังคาร  ท่ี  28  มีนาคม  
2566  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  3  เมษายน  2566  
และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุมดังกลาว  
กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุมทาน
สมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคำในรายงานการประชุมกระทำได
โดยมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 
 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับ ทานคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม  
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที ่ 7  ประจำป  2566 
    วันอังคาร ที่  28  มีนาคม  2566 หรือไมครับ 

ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่  7  ประจำป  2566 

    วันอังคาร ที่  28  มีนาคม  2566  
ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดจำนวน 5 คน  
    (เชิญทานเลขาชี้แจงระเบียบวิธีการเลือกครับ) 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ทานประธานผูทรงเกียรติครับ สืบเน่ืองจาก  
(นายสุนันท โคตะวินนท)  คณะกรรมการประสานแผนและพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดไดหมดวาระตาม 

ประกาศฉบับลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 ซ่ึงในสัดสวนของทานสมาชิกนะครับ  
ขออนุญาตเอยนาม 5 ทานนะครับท่ีหมดวาระลงนะครับ ก็ไดแกทานเนาวรัตน            
คูสกุลรัตน ทานภูมินทร ภูมิเขตร ทานดนัย จีระสมบัติ ทานจักรกฤษ นอยเสนา 
แลวก็ทานจารุวรรณ พันเดช คือพนวาระในการแตงต้ังเปนคณะกรรมการประสาน
แผนระดับจังหวัด นะครับ ซ่ึงในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหมีการประสานงานและบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาใน
ภาพรวมของจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สูงสุด และสอดคลอง
กับมาตรา 53/1 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 2540 มาตรา 47 (2)(3) จึง
จำเปนตองใหสมาชิก คัดเลือกกันเองจำนวน 5 ทานนะครับ เพ่ือไปเปน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด นะครับ ซ่ึงองคประกอบ
ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน มีรองนายก 1 คนนะครับ แลวก็
จะมีทองถ่ินจังหวัด หัวหนาสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (8) 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด คัดเลือกกันเองจำนวน 5 คน สวนวิธีการ
เลือกนะครับ ก็จะใชวิธีการเลือกของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินโดยท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินคัดเลือกกันเองจำนวน 5 ทาน นะครับ ในการประชุมก็ตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ในก่ึงหน่ึงท่ีน้ีก็คือ 14 ทานนะครับ ก็เกินก่ึงหน่ึงนะครับ 
ในการเสนอช่ือนะครับ จะตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 2 คน และผูท่ีไดรับการ
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เสนอช่ือ ตองอยูในท่ีประชุมแลวก็ใหความยินยอม 4 ในการเสนอช่ือหากเสนอช่ือ 
ครบตามจำนวนใหถือวาทานสมาชิกท่ีถูกเสนอช่ือตามตามจำนวนน้ัน  ๆไดเปน 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดนะครับ ซ่ึงทานผูวาราชการ
จังหวัด ก็จะมีประกาศแตงต้ัง อีกคร้ังหน่ึง อันน้ีเปนคราว  ๆนะครับ เรียนเชิญทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ   ลำดับตอไป เปนการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) จังหวัด ซ่ึงมีจำนวน 5 คน นะครับ เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ               

ทีละคนนะครับ 
- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  1  ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ครับ 
เชิญครับ 

 
นายเกรียงศกัดิ์  พันโกฏิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ สมาชิกสภาเขตอำเภอ

เมืองครับทานประธาน ทานประธานครับ คณะกรรมการชุดน้ีเห็นแลวมี
ความสำคัญ ถือวามีความจำเปนเก่ียวกับการประสานแผนพัฒนา ทานประธาน
ครับผมพินิจ วิเคราะหแลวผมขอเสนอบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ ชำนาญงาน 
เก่ียวกับการประสานงาน เทียบงาย  ๆก็เปนผูประสาน 9 ทิศ และก็ทานผูน้ีทาน
ผานหลักสูตร ผูนำมาแลว หลักสูตรพระปกเกลา ทานประธาน ทานไมเพียงแตเปน
คนจังหวัดกาฬสินธุ ทานไปไหนมาไหนคนระดับประเทศ หลายจังหวัด หลายภาค 
ก็รูจักทาน ทานผูน้ีผมขอเสนอทานอุทัย แกวกลา ครับทานประธาน  

 
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  1. ทานวิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  

2. ทานบรรจง ยนตชัย    ผูรับรองครบนะครับ  
ทานเกรียงศักด์ิ ทานเสนอช่ือทานอุทัย   แกวกลา  ทานอุทัย  แกวกลา  ยินยอม
หรือไมครับ 

 
นายอุทัย  แกวกลา  ยินยอมครับ  

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกทานอุทัย  แกวกลา    
    เปนกรรมการคนท่ี 1 

- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  2  เชิญทานอุทัย ครับ 
 

นายอุทัย  แกวกลา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย              
แกวกลา จากอำเภอฆองชัย ผมขอเสนอช่ือทานคณะกรรมการคนท่ี 2 ผมขอเสนอ
ช่ือทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ ครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  1. ทานดนัย  จีระสมบัติ  

2. ทานคงเดช  เฉิดสถิตย    ผูรับรองครบนะครับ  
ทานอุทัย ทานเสนอช่ือทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ นะครับ  ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ  
ยินยอมหรือไมครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ  ทานประธานครับผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อำเภอเมืองครับ ยินยอมครับ   

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ   
    เปนกรรมการคนท่ี 2 

- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  3  เชิญทานบรรจง ยนตชัย ครับ 
 
นายบรรจง ยนตชัย กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายบรรจง ยนตชัย สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอยางตลาด ขอเสนอนายจักรกฤษ 
นอยเสนา ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  1. ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ  

2. ทานอุทัย  แกวกลา    ผูรับรองครบนะครับ  
ทานบรรจง ยนตชัย ทานเสนอช่ือทานจักรกฤษ นอยเสนา  ทานจักรกฤษ  ยินยอม
หรือไมครับ 

 
นายจักรกฤษ นอยเสนา  ยินยอมครับ  

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกทานจักรกฤษ นอยเสนา   
    เปนกรรมการคนท่ี 3 

- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  4  เชิญทานจักรกฤษ ครับ 
 
นายจักรกฤษ นอยเสนา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ                       

ผมนายจักรกฤษ นอยเสนา สมาชิกสภา เขตอำเภอหวยเม็ก  ผมขอเสนอช่ือ               
นายบรรจง ยนตชัย ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  1. ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ 

2. ทานพูนศักด์ิ โพธ์ิแทน    ผูรับรองครบนะครับ  
ทานจักรกฤษ เสนอช่ือทานบรรจง ยนตชัย  ทานยินยอมหรือไมครับ 

 



 8 

นายบรรจง ยนตชัย  ผมนายบรรจง ยนตชัย  ยินยอมครับ  
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกทานบรรจง ยนตชัย    
    เปนกรรมการคนท่ี 4 

- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ คนท่ี  5  เชิญทานเดชบดินทร  ครับ 
เชิญครับ 

 
นายเดชบดินทร  พยุงแสนกุล ทานประธานสภา ทานนายก ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานสมาชิก

สภาผูทรงเกียรติครับ ผมเดชบดินทร พยุงแสนกุล จากทาคันโทครับ ผมขอเสนอ
ทานดนัย จีระสมบัติ ครับผม  

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  1. ทานพูนศักด์ิ โพธ์ิแทน  

2. ทานอุทัย แกวกลา    ผูรับรองครบนะครับ  
ทานเดชบดินทร ทานเสนอช่ือทานดนัย จีระสมบัติ  ทานดนัย ทานยินยอมหรือไม
ครับ 

 
นายดนัย จีระสมบัติ เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมดนัย จีระสมบัติ สมาชิกสภาเขตอำเภอดอนจาน 

ยินยอมครับ  
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม  
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือกทานดนัย  จีระสมบัติ   
    เปนกรรมการคนท่ี 5  

ถือวาที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดบั
จังหวัดกาฬสินธุ  ประกอบดวย 

     1. ทานอุทัย  แกวกลา 
     2. ทานเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ 
     3. ทานจักรกฤษ นอยเสนา 
     4. ทานบรรจง ยนตชัย 
     5. ทานดนัย จีระสมบัติ 

ถือวาทานมีภาระและหนาท่ีในการเปนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดใหกับองคกรของพวกเรานะครับ เพ่ือความอยูดีมีสุขของพ่ีนอง
ประชาชนของพวกเรา ขอเสียงปรบมือใหทานสมาชิกสภาท้ัง 5 ทานดวยครับ 
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ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ 

ประธานสภาฯ   ตอไปนะครับระเบียบวาระที่ 4  
(นายเสนีย  เอกบุตร) ญัตติ 4.1 เรื่องอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำป 2566 จำนวน 2 รายการเปนเงิน 996,000 บาท   
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุผูเสนอ   
เชิญทานนายกเชิญครับ  

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดออกขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณพุทธศักราช 2566 ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีความจำเปนท่ีจะตองขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจาย  กองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสราง  งบลงทุน  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  จำนวน 
2 รายการ  เปนจำนวนเงิน 996,000 บาท   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พุทธศักราช 2563 ขอท่ี 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
โอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมัติตอไปคะ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนายกนะครับ  มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคท่ี 
(นายเสนีย  เอกบุตร) จะอภิปรายหรือไมนะครับเชิญครับ  มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะ

อภิปรายหรือไมนะครับเชิญครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะ
อภิปรายหรือไมนะครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานเลขาไดตรวจนับองค
ประชุมครับเชิญทานเลขาครับ   

 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับขณะน้ีมีทานสมาชิกนะครับ 

อยูในท่ีประชุมนะครับรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ 14 ทานนะครับ  ครบองค
ประชุมนะครับ  สำหรับทานประธานนะครับ  ถาอยากจะออกเสียงลงคะแนนก็
สามารถยกมือข้ึนนะครับโดยไมตองลุกจากท่ีน่ังครับขอบคุณ 

 
 
 

ประธานสภาฯ   ครับขอบคุณทานเลขานะครับ   
นายเสนีย  เอกบุตร  - ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 

มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 



 10

- 13 ทานนะครับ   
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ   
- ไมมีนะครับ   
- งดออกเสียง 1 ทาน   
-  ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติทีท่าน
นายกเสนอนะครับ   
ตอไปนะครับ  4.2  เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2566  จำนวน  2  รายการ  เปนเงิน  998,000 บาท  นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ   

เชิญทานนายกเชิญครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พุทธศักราช 2566 ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีความจำเปนท่ีจะตองขออนุมัติ
แกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายฯ  ดังน้ี  กองชาง  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  คา
กอสรางส่ิงสาธารณูปการ  จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 499,000 บาท และคา
กอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  จำนวน 1 รายการ  เปนเงิน 499,000 บาท  รวมเปน
เงินท้ังส้ิน 998,000 บาท   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ 2563 ขอ 29 การแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  ท่ีทำใหลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีกอสราง  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการแกไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจายดังกลาวเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติการแกไข
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตอไปคะ  

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีอภิปรายหรือไมนะครับ  เชิญครับ                       
(นายเสนีย  เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีอภิปรายหรือไมนะครับ  เชิญครับ 

เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  ครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ  ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ   

สมาชิกสภาเขตอำเภอเมืองครับ  ทานประธานครับในญัตติตรงน้ีถาผมไมสงสัยถา
ผมไมถามก็คงจะไมได  เพราะวามันอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในการทำหนาท่ีฝาย
นิติบัญญัติ  ทานประธานสภาครับผมมีขอสงสัยเพราะวาทานใหเหตุผลในการขอ
เปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีโดยมีหมายเหตุวาเน่ืองจากบันทึกขอมูลผิดพลาด  ทาน



 11

ประธานครับคนทำงานความผิดพลาดมันเกิดข้ึนไดแตวาถาผมยังจำไมผิดโครงการ
ท้ังสองโครงการยังผานสภาไปไดไมนานยังไมนานสักเทาไหร  โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากตำบลหวยโพธ์ิไปตำบลหลักเมืองอำเภอเมือง
ครับ  อำเภอกมลาไสย  ซ่ึงโครงการตรงน้ีพ่ีนองประชาชนสอบถามตลอดเม่ือไหร
จะมาดำเนินงานเม่ือไหรจะมากอสรางงานเพ่ือจะไดเช่ือมตอเช่ือมอำเภอครับแลวก็
เช่ือมตำบลเหลาน้ี  ซ่ึงถาโครงการตรงน้ีถาสามารถกอสรางแลวดำเนินการใหแลว
เสร็จจะเปนโครงการท่ีสมบูรณแบบตลอดสายพอดีทานประธาน  พ่ีนองประชาชน
ก็สอบถามตลอดโดยเฉพาะผมไปงานบุญงานอะไรของพ่ีนองบานบานดงนอยตำบล
หวยโพธ์ิอะไรพวกน้ีครับ  เขาจะสอบถามตลอดผูใหญบานก็สอบถามตอนแรกผม
ยังเขาใจวานาจะมาผูรับจางนาจะมาแลวแตตรงน้ียังมาๆเปล่ียนแปลงอยูก็เลย
อยากกราบเรียนทานประธานถึงผูบริหารวาเรามีความคลาดเคล่ือนตรงไหนอยางไร
มันถึงมันชานะครับ  อันแรกนะครับ ประเด็นท่ีสองก็เปนโครงการขุดลอกของ
อำเภอเมืองเหมือนกันครับทานประธาน  เปนอำเภอเมืองของบานเชียงเครือตำบล
เชียงเครือไปบานกุดครองดอนจานนะครับทานประธาน  เปน 2 ตำบล 2 อำเภอ
ตรงน้ีก็ถาผมจำไมผิดก็ยังไมนานทานประธานก็เลยอยากจะกลาวเรียนทาน
ประธานถึงผูบริหารวาเดือนน้ีก็เดือนเมษายนแลวอีกสักพักน่ีก็เขาหนาฝนแลว
ผูดำเนินการไปทำงานยังมีปญหาอุปสรรคอีกมากมายโดยเฉพาะถาเขาหนาฝนแตพ่ี
นองประชาชนทำการเกษตรกรรมเราจะเกิดความไมพึงพอใจนะครับบางคร้ังมันเรา
จะไปกระทบกับพ้ืนท่ีท่ีเขาทำดานการเกษตรผมก็เลยอยากจะกราบเรียนทาน
ประธานถึงผูบริหารวาถาเปนไปไดใหไวหนอยนะครับ  เพราะวาเราอยูไมไดดวย
ความพึงพอใจของพ่ีนองประชาชนถาเกิดเขาไมพึงพอใจเราบางคร้ังเราเขาจะไมให
ความรวมมือเราทานประธาน  โดยเฉพาะโครงการขุดลอกแหลงน้ำมีความจำเปน
ครับถึงทุกรัฐบาลก็อยากแกไขน้ำแลงน้ำทวมทานประธาน  ผมกราบเรียนทาน
ประธานถึงผูบริหารวาขอคำช้ีแจงหนอยครับ   

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร) ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  มีขอสงสัยใน 2 โครงการ  ท่ีทานนายกไดขออนุมัติช้ีแจง

เปล่ียนแปลงนะครับ  เชิญทานนายกไดช้ีแจงตอสภาดวยครับเชิญครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)  และก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทาน 

ดิฉันนางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะ 
สำหรับในญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีจะมีการแกไขโครงการเดิมท่ีเคย
ขออนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไปแลวแตวายังมีความผิดพลาดตรงน้ี
ก็ขอนอมรับ  แลวก็จะขออนุญาตใหทางผูท่ีมีสวนเก่ียวของนะคะไดแจง
รายละเอียดนะคะก็ขออนุญาตใหทานผูอำนวยการกองชางนะคะทานชัยศิริ                
โรจนกิจคะ  ทานประธานไดตอบคำถามใหกับทานสมาชิกเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีมี
ความคลาดเคล่ือนของรายละเอียดโครงการท้ังสองโครงการน้ีตอทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดคะ  
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ประธานสภาฯ   อนุญาตครับเชิญครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร) 
 
นายชัยศิริ  โรจนกิจ  กราบเรียนทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ                 
ผูอำนวยการกองชาง  ในการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีนำเสนอในหองประชุมน้ีท้ัง 2  

โครงการนะครับทานครับขอนำเรียนวาเปนโครงการท่ีเราไดสำรวจตามรูปแบบ
รายการทุก  ๆท้ังสองโครงการนะครับและไมมีขอผิดพลาดของประมาณการท้ังส้ิน
แตจะมีขอผิดพลาดของการบันทึกขอมูลตรงพิกัดจุดกอสรางนะครับ  ท้ังเร่ิมตน
และจุดส้ินสุดโครงการท้ัง 2 โครงการนะครับ  ซ่ึงตรงน้ีก็ไดตรวจสอบกับกอง
ยุทธศาสตรแลวน่ีก็เปนการบันทึกขอมูลท่ีผิดพลาดจริง ๆนะครับ  ซ่ึงก็ไดแนะนำมา
ขอแกไขในสภาเพ่ือถูกตองตามระเบียบนะครับ  อันน้ีก็ขอนอมรับในความผิดพลาด
นะครับทานครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ทานผูบริหารไดใหทานผูอำนวยการกองชางไดช้ีแจงตอสภาแลวนะ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ครับ  ทานสมาชิกมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไมนะครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดมีความ

ประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมนะครับเชิญครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดมีความ
ประสงคท่ีปรายหรือไมนะครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานเลขาไดตรวจ
นับองคประชุมครับ  เชิญทานเลขาครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกนะครับ 

อยูในท่ีประชุมนะครับรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ 14 ทาน นะครับ  ครบองค
ประชุมนะครับ  

 
ประธานสภาฯ   14  ทานนะครับขอบคุณทานเลขาครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  -  มีสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบตามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

- 13 ทานนะครับ   
- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามญตัติที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ  
- ไมมีนะครับ   
- งดออกเสียง 1 ทาน   
ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติที่ทาน
นายกเสนอนะครับ   

 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ 

ประธานสภาฯ   ตอไปนะครับระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืน เๆชิญทานสมาชิกสภาท่ีมี 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ความประสงคท่ีจะอภิปรายเชิญครับ  ทานสมาชิกสภานะครับ   

ถาไมมีนะครับ  เชิญทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  ครับเชิญครับ  
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นายเกรียงศักดิ์  พันโกฎิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ   
อำเภอเมืองครับท่ีจริงแลวผมวาจะเขียนกระทูหรือขอสอบถามทานนายกเก่ียวกับ
การทำหนาท่ีตรงน้ีแตวาผมพิจารณาแลวโดยผมเขาใจไดวาทานนายกทานมีความ
พรอมท่ีจะตอบคำถามของผมเขาใจอยางน้ันเพราะวาทาน  ผมก็ดูทานมานาน
บางคร้ังมันสามารถตอบไดโดยไมตองไปเขียนกระทูไมตองเขียนขอสอบถามแตวา
วันน้ีทานจะตอบก็ไดไมตอบก็ไดถาทานไมตอบผมก็ไปเขียนทานประธาน  ผมขอ
อภิปรายดังน้ีทานประธานเก่ียวกับงบประเพณีซ่ึงงบประเพณีบางคร้ังเราสนับสนุน
หนวยงานอ่ืนใหเขานำไปทำไปปฏิบัตินำไปใชนำไปพัฒนาตามกิจกรรมกิจการท่ีเขา
พึงมีเขาถนัดอยางเชน  เทศบาลตำบลหรือทองถ่ินตาง  ๆ ผมก็เลยอยากเสนอทาน
ประธานถึงผูบริหารวาเราถึงเวลาท่ีจะทำเองเปนโปรเจ็คของอบจ.เราคิดเองทำเอง
ไดหรือยัง  สวนท่ีจะสนับสนุนหนวยงานอ่ืนน้ัน  เราก็สนับสนุนอยูแตวาเพ่ือเปน
แบบอยางเผ่ือเปนเราพูดเสมอวาเราเปนพ่ีใหญแตวาพ่ีใหญสวนมากจะกระจาย
กำลังไปใหหนวยนอง  ๆเปนคนทำบางคร้ังมันก็เราไมทำเปนตัวอยางเขา  เขาก็ไม
เห็นตัวอยางทานประธานวาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทำอะไรเปน
ตัวอยางท่ีไปสามารถรวมเปนไปประชุมจังหวัดอ่ืนแลวสามารถพูดไดวากาฬสินธุก็
ทำไดกาฬสินธุก็มี  ซ่ึงสมมุติวากรณีบางคร้ังเราสนับสนุนหนวยงานอ่ืนก็ดีอยูทาน
ประธานถาเปนไปไดผมอยากใหเราทำเองใหเร่ิมตนจากระดับตำบลหรือระดับ
หมูบานก็แลวกันนะครับทานนายกทานก็สงคนไปดูแลในสวนน้ัน  ท่ีผมกลาวน้ีเปน
โครงการท่ีจะทำอะไรทานไมเอาอยางผมก็ได  หรือทานคิดอยางอีกอยางก็ได  ผม
ขอเสนอทานประธานถึงทานผูบริหารวาท่ีในหมูบานเขาทำอยูตลอดอยูแลวแตละ
หมูบานแตละตำบลเขาทำ  แตวาเขาทำตามกำลังทรัพยแลวก็กำลังกายของเขา
เทาน้ันครับเขาไมมีใครไปชวยเหลือเขาเลย  โครงการน้ันคือโครงการแขงขัน
สรภัญญะทานประธาน  ใหทานเร่ิมสนับสนุนเฉพาะเร่ิมจากระดับตำบลก็ไดเขามี
แขงขันตลอดครับทานประธานบานน้ันบานน้ีมารวมแขงขันถึงไมมีงบเขาก็ไป
ชาวบานเขาก็ทำแขงขันสรภัญญะครับทานประธาน  อบจ.ย่ืนมือเขาไปชวยครับให
เขาสามารถแขงขันระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  โดยแขงขันในงานกาชาดก็ได
แขงขันสรภัญญะครับอันน้ีผมเสนอไวเฉย ๆทานจะเห็นดวยไมเห็นดวยแลวแตทาน  
ทำไมครับทำไมเหรอครับทานประธานเราไมมีแหลงทองเท่ียวเหมือนทางภาคใต  
เราไมมีทะเลทานประธานครับ  ถาเปนไปไดเก่ียวกับงานประเพณีใหเราสามารถทำ
เปนแหลงทองเท่ียวใหเขาสามารถมาทองเท่ียวไดโดยอบจ.เปนคนเขาไปสนับสนุน
ดานกำลังทรัพย  ดานบุคลากร  ไมมีหมูบานไหนไมมีตำบลไหน  ไมมีการแขงขัน
สรภัญญะนะครับ  ผมเห็นชาวบานเขาทำแลวบางคร้ังเขาก็เหมารถเอง  เขาไปเอง
เราก็ไปสนับสนุนนิดๆหนอย  ในฐานะนักการเมือง  ผมมองดูแลวถาทานนายกทาน
จะพิจารณาโครงการลักษณะอยางน้ี  มีการแขงขันสรภัญญะสวนมากแขงขัน
สรภัญญะเขาแขงขันไมมีเดิมพันนะครับทานประธาน  แขงขันดวยบุญนะครับทาน
ประธานมีแตบุญ  ไมเหมือนกีฬามวยนะครับทานประธานไมเหมือนกีฬาพวกไกชน
เดิมพันนะครับ  อันน้ีไมมีเดิมพันเพราะวาเขากลัวบาป  ผมก็เลยอยากจะกราบ
เรียนทานประธานถึงทานผูบริหารวาหรือทานมีโครงการอ่ืนท่ีดีกวาน้ีวาสามารถท่ี
จะเขาไปรวมมือรวมแรงรวมใจกับพ่ีนองระดับตำบลหมูบานอำเภอ  แลวก็สามารถ
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แขงขัดระดับจังหวัดไดก็จะดีครับทานประธาน  ผมม่ันใจวาโครงการท่ีผมเสนอทาน
ประธานถึงทานนายก  ถาทานทำไดทานทำดีผมวาคะแนนของทานมากกวาแลนด
สไลดครับทานประธาน  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน  ๆ นะครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดท่ีมี 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ความประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับเชิญครับ  
    เชิญทานธรรมนูญ  ไพบูลย  ครับเชิญครับ 
 
นายธรรมนูญ  ไพบูลย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกทานรองนายก   

ทานหัวหนาสวนราชการทุกสวน  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ  
กระผมอยากจะทาวความท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว  ท่ีผมแจงใหทานประธานวาเราจะต้ัง
ความชวยเหลือผูประสบภัยอัคคีภัย  วันน้ีผมก็ไดแจกใหเจาหนาท่ีแจกซองแลวแต
ทานผูทรงเกียรติจะพิจารณาจะชวยตามปจจัยครับ  แตท่ีคราวสมัยท่ีกอนท่ีผมได
เขามาเราจะต้ังระเบียบไววาถาสมาชิกทานใดมีเหตุท่ีรายแรงไมวาจะอุทกภัยหรือ
อะไรรายแรงเราก็ต้ังไววาต้ังระเบียบไววาจะชวยคนละหารอย  คนละหารอย
ชวยกัน  แตระเบียบน้ีผมวาทานวายกเลิกแลวผมก็ขอวาจากน้ำใจทุกทานวาทาน
จะชวยเทาไหรจะไมวาครับท่ีเงินท่ีทานชวยผมก็จะนำไปใหผูประสบภัยผูประสบ
อัคคีภัยครับก็ขอขอบคุณลวงหนาทานประธานครับขอขอบคุณแลวก็ขออวยพรให
ทานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีทานเคารพนับถือจงดลบันดาลให
ทุกทานจงมีความสุขความเจริญนึกปรารถนาส่ิงใดขอใหไดสมความปรารถนาทุก
ประการครับขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   เด๋ียวเลิกประชุมนะครับจะไดสนับสนุนทานธรรมนูญเพ่ือสงผาน 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ใหกับผูเดือดรอนนะครับ  ในนามสมาชิกสภาแลวก็สภาของพวกเรา 

นะครับ  ระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับ  มีสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปราย
หรือไมนะครับเชิญครับ  ไมมีนะครับ  เชิญทานคงเดช  เฉิดสถิตยครับเชิญครับ   

 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย เรียนทานประธานสภาครับ  ผมคงเดช  เฉิดสถิตย  ครับทานประธานครับ                

กมลาไสย  เขต  2  ครับวันน้ีรูสึกนึกถึงเพ่ือนนะครับท่ีไดลาออกแลวก็ไปสูกาวอีก
กาวนึงนะครับแตก็คงจะขอใหท่ีทานคิดก็ขอใหสมหวังเม่ือวานก็ไดไปแอบๆดูอยู
ครับวาสมาชิกทานใดจะไดเบอรอะไรนะครับก็ขอใหสมหวังทุกทานทานประธานท่ี
เคารพครับก็คงจะมีอยูเร่ืองเดียว  ณ  ตอนน้ีก็คือจะมีอยูเร่ืองเดียวพ่ีนองชาวตำบล
โคกสมบูรณนะครับแลวก็ตำบลโพนงามนะครับท่ีถนนหนทางนะครับตอนน้ีเปน
ถนนหนทางท่ีมืดนะครับแตวาอบจ.เราไดมีโครงการท่ีเปนไฟแสงสวางนะครับ  ซ่ึง
ผานสะพานใหเราเปนการเงินไปเปนท่ีเรียบรอยแลวแตก็คงนานพอสมควรแลวก็
เลยอยากสอบถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารนะครับวาเม่ือไหรจะไดฤกษ
ประกาศหาผูรับจางในการท่ีจะทำแสงสวางใหกับพ่ีนองถนนเสนดอนหันแกแปะ
เม่ือไหรจะไดฤกษสรางเม่ือไหรจะฤกษทำสักทีเพราะวาพ่ีนองรอแสงสวางอยูตอนน้ี
ครับทานประธานครับ  ขอบคุณครับ   
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ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับมีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)   อภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ  เชิญทานวิรัตน  ภูตองใจ   

ครับเชิญครับ   
 
นายวิรัตน  ภูตองใจ   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพ 

ครับ  กระผมวิรัตน  ภูตองใจ  อำเภอสมเด็จ  เขต  2  ครับ   
ทานประธานครับฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยนะครับ 
ในชวงน้ีฤดูน้ีก็คือเปนฤดูแลงนะครับปญหาท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีก็คงจะ
ตามฤดูกาลนะครับหนาวเราก็แกเร่ืองหนาว  ฝนมาอุทกภัยมา 
เราก็ตองพูดถึงเร่ืองของน้ำทวมอุทกภัยตอนน้ีก็คือหนาแลงครับใกล
สงกรานตเขามา  วันน้ีก็คงจะไดถึงฤดูกาลแลวเลนน้ำกันของพ่ีนองชาว
ไทย  แตพ่ีนองในเขตอำเภอสมเด็จผมน้ันยังขาดเขตน้ำอุปโภคบริโภคอยู
ในพ้ืนท่ีตำบลผาเสวยนะครับทานประธานอยูประมาณส่ีหาหมูบานหนังสือ
จากทางทองถ่ินน้ันไดสงถึงทานผูบริหารทานนายกแลวนะครับก็ขอใหทาน
นายกคณะผูบริหารไดชวยแกไขปญหาภัยแลงซ่ึงเดินทางเขามาใกลแลวนะ
ครับเพราะปน้ีย่ิงไมมีโควิดทานประธานครับควบคุมจะมีการปลอยใหเลน
ตามประเพณี  ตามวัฒนธรรมของคนไทยของเราเพราะฉะน้ันพอถึงชวง
ฤดูแลงเราก็ตองแกปญหาเร่ืองภัยแลงนะครับ ก็ฝากทานถึงผูบริหารให
ชวยดำเนินการใหแกไขดวยนะครับ  สวนเม่ือเชาน้ีมีโทรศัพทมาอีกสาย
หน่ึงนะครับจากตำบลดินจ่ีครับอำเภอคำมวงนะครับก็คือเปนญาติ ๆกัน
นะครับ  ก็เกิดประสบอัคคีภัยเพ่ิมข้ึนมาอีก  3  หลังนะครับเขาก็ฝากถึง
ทานผูบริหารโดยเฉพาะทานนายกนะครับ  ลงพ้ืนท่ีชวยดูแลใหกำลังใจพ่ี
นองประชาชนท่ีเกิดอุทกภัยในคร้ังน้ีวาตภัยในคร้ังน้ีดวยนะครับ  ขอบคุณ
ครับทานประธาน 
 

ประธานสภาฯ    ในระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับมีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)   อภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ  มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงค 

จะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดมีความ
ประสงคจะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับ 
เปนสิทธิของทานนายกทานผูบริหารท่ีจะตอบวันน้ีทานมีความประสงคจะ
ช้ีแจงตอสภาหรือไมนะครับทานนายกเชิญครับ 

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)   และก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานคะ 

ก็ในวาระอ่ืน ๆนะคะก็ขออนุญาตรับขอเสนอทุกขอเสนอท่ีทานไดเสนอ
มานะคะไมวาจะเปนในเร่ืองของการจัดกิจกรรมท่ีอบจ.ดำเนินการเองเปน
งานประเพณีนะคะหรือศิลปวัฒนธรรมตางๆนะคะตลอดจนในเร่ืองของ
โครงการตาง  ๆ ในขอบัญญัติหรือโครงการท่ีกันเงินมาต้ังแตปท่ีผานมาก็
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กำลังอยูในระหวางท่ีมอบหมายผูท่ีดำเนินการรับผิดชอบนะคะก็จะเรงรัด
ดำเนินการใหเร็วท่ีสุดตลอดจนในเร่ืองของภัยแลงแลวก็ประสบภัยตาง  ๆ
อยากจะขออนุญาตนำเรียนใหผานทานประธานคะฝากไปยังเพ่ือนสมาชิก
ทุกทาน  กรณีเกิดเหตุอยากจะใหทานไดแจงดวยนะคะเพราะวาบางพ้ืนท่ี
บางทีผูบริหารอาจจะยังไมรับทราบขอมูลนะคะหรือไดรับทราบขอมูลการ
เขาไปใหกำลังใจในสวนของอบจ.เราจะไดไปในรวดเร็วมากย่ิงข้ึนก็
ขอขอบคุณทุกทานท่ีจะไดแจงเหตุใหผูบริหารไดรับทราบดวยนะคะก็ใน
วาระอ่ืน  ๆก็คงจะเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกเพียงเทาน้ี
คะ  ขอบคุณคะ  
 

ประธานสภาฯ    ขอบคุณทานผูบริหารนะครับท่ีไดใหความไววางใจใหความไวใจให 
นายเสนีย  เอกบุตร   ความม่ันใจกับพวกเรานะครับ  ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดกาฬสินธุทุกทานนะครับ  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆนะครับ 
มีสมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมนะครับเชิญ
ครับ  ถาไมมีนะครับ  สำหรับวันน้ีเราก็ไดประชุมกันมาพอสมควรเวลา
พอสมควรแลวนะครับ  ผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 
9 ประจำป 2566  ในวันอังคารท่ี  11  เมษายน  2566  
เวลา  10.00  น  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  สำหรับวันน้ีเลิกประชุมครับ  

 
เลิกประชุม   14.40 น. 
 


